

Thu ngân sách đạt kết quả khá

Trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng từ đầu năm đến nay, ngành Thuế vẫn thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt kết quả khá với tổng thu nội địa đến hết tháng 6/2021 ước đạt hơn 4.585 tỷ đồng, đạt 67,3% dự toán, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, số thu từ thuế, phí và thu khác ước đạt hơn 2.824 tỷ đồng, đạt 54,7% dự toán, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2020.



Sản xuất ở Công ty TNHH Điện cơ AIDI (khu công nghiệp Gia Lễ).

Ảnh: HÀ THANH

Sở dĩ ngành Thuế đạt được kết quả đó là do có một số trường hợp thuộc diện được gia hạn thuế nhưng người nộp thuế vẫn nộp vào ngân sách. Cùng với đó, trong những tháng đầu năm người nộp thuế cũng có số thuế nộp thực tế phát sinh tăng nên đã làm tăng số thu cho ngân sách 165 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, một số dự án lớn trên địa bàn đã hoàn thành việc đấu giá với giá trúng đấu giá cao so với giá khởi điểm, các đơn vị trúng đấu giá đã nộp kịp thời tiền sử dụng đất vào ngân sách; các đơn vị xăng dầu đầu mỗi cũng có số nộp ngân sách lớn, tăng 30 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020... Chính vì thế, trong 14 chỉ tiêu thu ngân sách do ngành Thuế quản lý có nhiều chỉ tiêu có số thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán, như: thu tiền sử dụng đất (tổng thu 1.761 tỷ đồng, đạt 106,7% dự toán, tăng 62,1% so với cùng kỳ năm 2020); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (tổng thu 20,2 tỷ đồng, đạt 91,8% dự toán); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tổng thu 68,3 tỷ đồng, đạt 93,6% dự toán, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2020); thuế thu nhập cá nhân (tổng thu 167,8 tỷ đồng, đạt 76,3% dự toán, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2020); thuế bảo vệ môi

trường (tổng thu hơn 1.059 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán, tăng 242,4% so với cùng kỳ năm 2020)... Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của tỉnh, công tác thu ngân sách đã được ngành Thuế cụ thể hóa bằng những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm với phương châm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách. Cùng với việc tổ chức ký giao ước thi đua trong toàn ngành, ngành Thuế còn tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu, trên cơ sở đó khích lệ và động viên kịp thời các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo nguồn thu cho ngân sách. Bên cạnh đó, ngành Thuế tập trung phân tích hồ sơ người nộp thuế, trên cơ sở đó triển khai thuế kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế nhằm bảo đảm kế hoạch đã đề ra nhưng không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Ngoài ra, ngành Thuế còn tích cực phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong sản xuất,

kinh doanh và thực hiện chính sách thuế. Ông Đỗ Văn Trính, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải cho biết: Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, đặc biệt là đợt dịch thứ tư nhưng do chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đồng thời duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh nên hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó, huyện cũng thành lập tổ công tác rà soát nợ đọng thuế phối hợp cùng Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương trực tiếp đôn đốc từng đối tượng, trên cơ sở đó thu hồi kịp thời các khoản nợ thuế. Đến nay, tổng thu về thuế, phí và thu khác do Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương thu trên địa bàn huyện Tiên Hải đạt 74% dự toán. Theo mục tiêu đặt ra, năm 2021 ngành Thuế sẽ phải thu tối thiểu 7.980 tỷ đồng, bằng 127,5% dự toán Bộ Tài chính; trong đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện 2.400 tỷ đồng, thu từ thuế, phí thực hiện tối thiểu 5.580 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng cuối năm, ngành Thuế sẽ phải thu tối thiểu 3.395 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 639 tỷ đồng và thu từ thuế, phí 2.756 tỷ đồng. Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho

biết thêm: Từ nay đến hết tháng 11/2021 là khoảng thời gian các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2021 theo Nghị định số 52 của Chính phủ với số tiền thuế được gia hạn ước khoảng 520 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực hiện Nghị định số 41 của Chính phủ trong năm 2020, ngành Thuế sẽ chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đón tiếp công tác thu ngân sách trong tháng 12/2021. Cùng với đó, ngành Thuế tích cực đôn đốc các doanh nghiệp không thuộc diện được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng giao dịch điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế cho người nộp thuế; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, từ đó tạo điều kiện cho người nộp thuế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng thu cho ngân sách. **MINH HƯƠNG**

CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI KHÁCH Vừa phòng, chống dịch vừa nỗ lực duy trì hoạt động

Hoạt động vận tải là lĩnh vực dễ bị tổn thương do tác động của dịch Covid-19. Xác định được điều đó, thời gian qua, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đồng thời nỗ lực duy trì hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Luôn sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và đề nghị khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi lên xe là những việc mà anh Nguyễn Công Thành, xã Tự Tân (Vũ Thư) - lái xe taxi của Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình duy trì thường xuyên từ khi có dịch Covid-19 tới nay. Anh Thành cho biết: Chúng tôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo và khuyến cáo của ngành Y tế. Tôi nghĩ đây là việc làm thiết thực bảo vệ bản thân, gia đình, hành khách và tạo sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ di chuyển bằng xe taxi. Anh Thành cũng như 274 lái xe taxi Mai Linh hoạt động trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt quy định và hướng dẫn của Công ty về biện pháp phòng dịch Covid-19. Ông Bùi Văn Dương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình cho biết: Chúng tôi thực hiện khuyến cáo "5K" đối với cả người và phương tiện. Sau mỗi buổi hoạt động, các xe đều được phun khử khuẩn. Dù đang gặp khó khăn do nhu cầu đi lại của người dân giảm nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu các lái xe không di chuyển vào vùng có dịch để đưa đón khách. Công ty thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch, quy định của Sở Giao thông Vận tải cung cấp kịp thời cho lái xe thông qua hệ thống tổng đài, trang fanpage, tin nhắn trên app và nhóm zalo của Công ty. Công ty Cổ phần Hoàng Hà có gần 400 xe buýt nội tỉnh, xe taxi và xe khách chạy các tuyến cố định Thái Bình đi Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, ngoài tạm dừng khai thác tuyến Thái Bình - Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty còn thực hiện nghiêm việc giảm tần

suất khai thác xe theo quy định về phòng dịch. Ông Lưu Huy Hà, Giám đốc Công ty cho biết: Để bảo vệ lái xe và hành khách trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn khó lường, Công ty cấp miễn phí khẩu trang cho lái xe và hành khách; trang bị nước sát khuẩn trên xe; duy trì việc vệ sinh, sát khuẩn xe trước khi xuất bến và sau khi về bến. Đặc biệt, chúng tôi yêu cầu lái xe, phụ xe phối hợp với hành khách ghi chép đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, vị trí ghế ngồi, lịch trình di chuyển của hành khách nhằm kiểm soát và phục vụ việc truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc với người mắc Covid-19 nếu có tình huống xảy ra. Sau hơn 18 tháng "sống chung với Covid-19", nhìn chung, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đều hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch và luôn có ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Dịch Covid-19 phát sinh ở nhiều tỉnh, thành phố khiến hoạt động du lịch gần như đóng băng. Vì vậy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ vận tải như Công ty Du lịch Mạnh Tuấn (thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) cũng bị thiệt hại do khách hàng sụt giảm. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty có 12 đầu xe từ 16 - 47 chỗ ngồi với 19 lái xe, phụ lái. Khách hàng chính của chúng tôi là khách du lịch,

dịch vụ cưới hỏi. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua có tới hơn 50% số xe gần như không hoạt động vì không có hợp đồng. Tình trạng không có nguồn khách hàng, xe phải "nằm dài" ở bến là tình trạng chung của các doanh nghiệp vận tải khách. Ông Lưu Huy Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà cho biết: Công ty có gần 400 phương tiện nhưng hiện chỉ duy trì 20% số phương tiện và lao động làm việc. Doanh thu bị sụt giảm, trong khi đó doanh nghiệp vẫn phải duy trì các khoản chi phí như lương tối thiểu cho người lao động, thuế, phí đường bộ, lệ phí bến bãi, lãi suất ngân hàng, nộp BHXH, BHYT, khấu hao phương tiện với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng/tháng. Để duy trì hoạt động, ổn định cuộc sống cho người lao động, Công ty bố trí việc làm luân phiên; đổi mới chất lượng dịch vụ từ cung cách phục vụ khách hàng đến hỗ trợ khách hàng vật tư y tế phòng dịch. Còn ông Bùi Văn Dương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình chia sẻ: Doanh thu của Công ty 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020 (trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019). Nhằm tăng sức cạnh tranh và duy trì việc làm cho các

lái xe, Công ty đang đẩy nhanh việc lắp đặt thiết bị kết nối thông minh trên xe và sử dụng app đặt xe cho lái xe và khách hàng tạo sự thuận lợi và giảm chi phí gọi xe cho hành khách. Các xe taxi luôn được vệ sinh, khử khuẩn bảo đảm an toàn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Mai Linh. Ông Vũ Quang, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải tỉnh cho biết: Hiệp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành viên với hơn 1.500 xe vận tải khách thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Các doanh nghiệp thành viên đã quán triệt tốt việc lái xe an toàn, duy trì việc vệ sinh, sát khuẩn xe, hỗ trợ hành khách bảo vệ sức khỏe khi tham gia giao thông; nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì dịch vụ vận tải khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vận tải khách cũng như các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện, ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho lái xe - đối tượng dễ bị lây nhiễm do phải di chuyển, tiếp xúc với nhiều người; miễn, giảm, giãn, hoãn thuế, lãi suất ngân hàng, tiền đóng BHXH, BHYT; bình ổn, giữ ổn định giá xăng, dầu... để doanh nghiệp có điều kiện tái đầu tư và duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn hiện nay. **KHÁC ĐUẢN**



Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi buổi hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Với nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong quá trình vận hành nhà máy, Công ty Nhiệt điện Thái Bình luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Công ty Nhiệt điện Thái Bình đang quản lý, vận hành 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 600MW. Ông Đỗ Thành Tài, Phó Giám đốc Công ty cho biết, với sản lượng điện phát hàng năm khoảng 3,6 tỷ kWh, nhà máy nhiệt điện có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống điện quốc gia, bảo đảm chất lượng điện ổn định cho khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Công ty luôn xác định việc vận hành nhà máy phải đáp ứng yêu cầu theo quy định về môi trường, ở tất cả các khâu đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên về bảo vệ môi trường (BVMT), Công ty đã ban hành các văn bản về công

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH Nỗ lực bảo vệ môi trường

tác BVMT, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác BVMT. Thường xuyên thực hiện quan trắc đo đạc và quản lý các chỉ tiêu môi trường để từ đó kịp thời phát hiện, xử lý. Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay, các tổ máy được lắp đặt đầy đủ với đốt NOx thấp, hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống khử lưu huỳnh FGD. Khói, bụi thải được dẫn qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP để khử bụi, sau đó được dẫn qua hệ thống khử lưu huỳnh FGD để khử

thải chất thải nguy hại. Theo đó, chất thải nguy hại được thu gom lưu giữ tại kho chứa riêng và ký hiệu đồng với đơn vị chuyên trách đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ chức diễn tập theo các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu... đã được phê duyệt. Hàng năm thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng quý, gồm quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung; chất lượng nước thải, nước mặt, nước ngầm; môi trường đất; khí thải đầu ống khói. Nhà máy có thiết kế hồ kiểm chứng nước thải sau xử lý ở vị trí thuận lợi cho người dân quan sát. Công ty duy trì hoạt động định kỳ đón tiếp người dân, đại diện các đoàn thể, chính quyền địa phương đến tham quan hoạt động sản xuất điện, tìm hiểu và giám sát công tác BVMT. Nhờ chú trọng và làm tốt công tác BVMT, các thông số về BVMT của nhà máy từ khi phát hiện

đến nay đều rất tốt. Ngày 17/5/2021, Công ty đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, đây là một cam kết của Công ty trong công tác BVMT luôn đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, là công cụ giúp Công ty chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường, nâng cao giá trị hình ảnh của một nhà máy nhiệt điện thân thiện với môi trường. Đặc biệt, nhà máy nhiệt điện Thái Bình đầu tư hệ thống quan trắc tự động khí thải ống khói online (24/24h) CEMS của hãng Codel - Vương quốc Anh, hệ thống tích hợp đầy đủ các phép phân tích và hiệu chuẩn cơ bản, kiểm soát bằng kỹ thuật số, dữ liệu cập nhật liên tục và báo cáo hoàn toàn tự động. Qua đó giúp Công ty đánh giá được sự tuân thủ và hiệu quả trong quá trình vận hành nhà máy đối với các tiêu chuẩn khí thải, đánh giá được chất lượng của hệ thống xử lý khí thải của nhà

máy, đồng thời còn giúp cung cấp số liệu để phục vụ công tác quản lý môi trường. Đặc biệt, giúp các cơ quan chức năng, người dân có thể kiểm tra thông số phát thải của nhà máy ở bất kỳ thời điểm nào. Bên cạnh đó, Công ty còn trang bị màn hình điện tử cỡ lớn đặt tại cổng chính của nhà máy để công khai các thông số phát thải. Với công nghệ tiên tiến và nghiêm túc thực hiện các giải pháp BVMT, kể từ khi đưa vào vận hành các tổ máy đến nay Công ty chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào gây ảnh hưởng đến môi trường. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Các thông số phát thải bảo đảm theo yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, giấy phép xả thải... và các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành về môi trường. **MINH NGUYỄN**



Khu xử lý nước thải tập trung của nhà máy.